

“ทต.เขมรราช ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต เดินหน้าสร้างองค์กรโปร่งใส”



นายวชิระ วิเศษชาติ  
นายกเทศมนตรีตำบลเขมรราช

# No GIFT POLICY

เทศบาลตำบลเขมรราช

เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร

งดรับ งดให้ของขวัญ  
และของกำนัลในทุกโอกาส

ร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ  
ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นธรรม



วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๘) นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ กล่าวว่า สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ ขานรับนโยบายต้านทุจริต วางรากฐานภาครัฐที่โปร่งใส ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” เป็น “วาระแห่งชาติ” เดินหน้า No Gift Policy ปรับปรุงกฎหมายและระบบการทำงานของภาครัฐ เพื่อจัดค่านิยมอุปถัมภ์ ลดผลประโยชน์ทับซ้อน และดำเนินคดีทั้งในด้านวินัยและอาญาอย่างจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผ่านระบบการทำงานของภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นไปตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารโดยยึดถือนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงผลร่วมของ หน่วยงานท้องถิ่นในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ด้านการทุจริตอย่างจริงจัง และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก ๓ ป ได้แก่ ปลู กฝัง ป้องกัน และปราบปราม ส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักปลูกจิตสำนึกถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “จะยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามค่านิยมในการบริหารงานอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน พระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป”

“คำประกาศนี้ คือความสำคัญของ เทศบาลตำบลเขมราฐ บุคลากรทุกระดับในสังกัดทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจตีมูลค่าเป็นเงินได้ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน”